



วันที่ 20 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอให้โปรดระงับหรือยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

เรียน คณะผู้พิพากษาศาลปกครองกลาง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ข้อมูลเพื่อโปรดพิจารณาโดยเร่งด่วน

องค์กรเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการนำเสนอให้ท่าน ได้ทราบว่ามีวิถีชีวิตของประชาชนกว่า 20 ล้านคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย กำลังถูกคุกคามจากการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ซึ่งเป็นเขื่อนแห่งแรกที่สร้างขวางกั้นลำน้ำโขง ตอนล่าง ไม่ต่างกับชะตากรรมของประชากรจำนวน 40 ล้านคนในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม ที่กำลังถูก คุกคามด้วยสาเหตุเดียวกัน

แม้ว่าโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนลาว แต่ถือได้ว่าเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรีเป็นโครงการของประเทศไทย ตั้งแต่ผู้สนับสนุนโครงการ หุ้นส่วนใหญ่ของโครงการ และผู้รับเหมา หลักในการก่อสร้าง รวมทั้งผู้สนับสนุนเงินกู้ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยจำนวนสี่แห่ง

สิ่งที่สำคัญคือ รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆของไทยเป็นผู้กำหนดทิศทางในการผลักดัน โครงการเขื่อนไซยะบุรีทั้งหมด โดย

- หากมิได้มีการลงนามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้า ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ก็จะไม่มีการซื้อไฟฟ้าที่โครงการ วางแผนจะผลิตขึ้น;



- หากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มิได้ลงนามรับรองเงินกู้ ธนาคารพาณิชย์ของไทยอาจจะไม่สนับสนุนเงินกู้ได้จนครบกว่า 80,000 ล้านบาท;
- หากไม่มีการร่วมลงทุนของบริษัทที่รัฐบาลมีหุ้นส่วนหลัก คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นโครงการ 25 % และ 12.5% ตามลำดับ) ผู้ผลักดันโครงการ ซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักด้วย คือ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ก็จะไม่สามารถดำเนินโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ได้

อีกนัยหนึ่ง มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆของไทย มีส่วนรับผิดชอบต่อการคุกคามวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนไทยกว่า 20 ล้านคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย

อย่างไรก็ดี ยังไม่สายเกินไปสำหรับท่าน ข้อมูลของผู้พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีได้ระบุว่า การก่อสร้างโครงสร้างกันแม่น้ำโขงส่วนหลัก อันจะก่อให้เกิดผลกระทบทางนิเวศวิทยาและอุทกวิทยาอย่างไม่สามารถเยียวยาได้ต่อระบบลุ่มน้ำโขงตอนล่างทั้งหมด จะยังไม่เริ่มต้นจนกว่าจะถึงต้นปี 2558

โปรดพิจารณาระงับหรือยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ดังนั้นพวกเราจึงขอเรียกร้องให้ท่านระงับหรือยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนไชยะบุรี เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตระหนักต่อมหันภัยที่จะคุกคามวิถีชีวิตของประชาชนไทยกว่า 20 ล้านคน ต่อข้อคัดค้านของรัฐบาลกัมพูชาและเวียดนามที่มีต่อโครงการฯ

และในการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของคณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC)

ในการแจ้งข้อมูล การปรึกษาหารือล่วงหน้า และการทำข้อตกลง ซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับโครงการพัฒนาบนสายน้ำหลัก ตามข้อตกลงแม่น้ำโขงในปี 1995 ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนาม



องค์กรเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมั่นว่า มาตรการนี้มีความจำเป็น และเป็นธรรม ด้วยข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้:

- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี เป็นโครงการเขื่อนที่มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดความเสียหายสูงสุดแห่งหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับเขื่อนต่างๆทั่วโลกที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในขณะนี้
- โครงการนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดนอย่างกว้างขวางที่สุดต่อความมั่นคงทางอาหาร ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งต่อความร่วมมือระดับภูมิภาคของประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไซยะบุรี (EIA) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่นานาชาติให้การยอมรับ
- ยังไม่มีมาตรการแก้ไขที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติที่พิสูจน์ได้ในทางปฏิบัติต่อปัญหาการอพยพของปลาและตะกอนดิน ซึ่งเป็นความเสี่ยงอันใหญ่หลวงต่อการประมงน้ำจืดอันมีมูลค่ามหาศาล และความสมบูรณ์ของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
- รัฐบาลกัมพูชาและเวียดนาม ไม่เคยให้ความเห็นชอบต่อโครงการไซยะบุรี จากกระบวนการปรึกษาหารือและการทำข้อตกลงของคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง ในวันที่ 15 เมษายน 2554 รัฐบาลเวียดนามได้เสนออย่างหนักแน่นว่า “ให้ชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี รวมทั้งโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำอื่นๆ ที่จะสร้างคร่อมแม่น้ำโขงสายหลักออกไปอย่างน้อย 10 ปี” ข้อเสนอดังกล่าวได้ถูกเมินเฉยจากทั้งรัฐบาลประเทศลาวและไทย
- หากไม่มีไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนไซยะบุรี ก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในประเทศไทยภายในปี 2562



ยังคงไม่สายเกินไป: โปรดระงับการก่อสร้างเขื่อนไชยะบุรีทันที เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน 20 ล้านคนที่กำลังถูกคุกคามจากโครงการทำลายล้างนี้ และให้ความเคารพต่อเจตจำนงของกัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเรา

พวกเราพร้อมที่จะนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม หากท่านมีความประสงค์ต่อข้อมูลดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มรักษ์เชียงใหม่, เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำโขง-ล้านนา

เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

ศูนย์ข้อมูลชุมชน

WWF-ประเทศไทย